
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ครั้งที่  ๑ / ๒๕68 

วันที่  2  มกราคม  ๒๕68  เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก 
    _______________________ 

ผู้มาประชุม   

1. นายชยภณ  อินทรสุภา   นายอำเภอดอนสัก ประธาน 
2. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอำเภอดอนสัก เลขานุการ 
3. นพ.พิรกิจ  วงศ์วิชิต ผอ.รพ.ดอนสัก กรรมการ 
4. นางสุชานาถ  แสงธรรมทวี ประธานชมรมอสม.อ.ดอนสัก กรรมการ 
5. นางนันทนี  เชยกลิ่น นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก กรรมการ 
6. นายสุเทพ  มือเพ็ชร ผู้ประกอบการคลินิก การแพทย์แผนไทย กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์  รักษา ผจก.ฝ่ายบุคคล บ.พีซีปาล์มน้ำมัน จำกัด กรรมการ 
8.นายณฐกรณ์  ดำชะอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม กรรมการ 
9. นางธนภพัชญ์  แสงขาว ท้องถิ่นอำเภอดอนสัก กรรมการ 
10. นายประภาส  ศรีทองกุล กำนันตำบลชลคราม  กรรมการ 
11.นายประพันธ์  ลิ่มเล็ก ผจก.ฮักวิลเลจ กรรมการ 
12.นายธรรมนูญ  บุญกิ้ม ประธานชมผู้สูงอายุตำบลปากแพรก กรรมการ 
13.นางเทวี  โชติมณี ประธานพัฒนาสตรีอำเภอดอนสัก กรรมการ 
14.น.ส.วิภาวี  แซ่เดี่ยว ประธานชมรมจิตรประภัสสร กรรมการ 
15. นายกมล  ผลแรก  ประธานชมรมผู้สูงอายุรพ.สต.ปากแพรก กรรมการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. พ.ต.อ.ณัฐ  พรหมเทพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนสัก  
2. นายสิทธิโชค  เถาว์เสถียร 
3. นายธเนศ  เดชมณี 
4. นายพิสิฐ  กาญจนาคพันธ์ 
5. นายเจษสฤษณ์  หิรัญเรือง 
6.นายสมชาย  สมวงศ์ 

ประธานชมรม อปพร.อำเภอดอนสัก 
เจ้าของธุรกิจจุฑารัตน์ค้าไม้ 
ที่ปรึกษาบริษัทซีทรานเฟอรี่ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ทีฟูดส์ จำกัด 
ปลัดอำเภอ(จพง.ปกครองชำนาญการพิเศษ) 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอุไร  เชาวลิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ทีมเลขาฯ 
2. นางวาสนา  คงกะแดะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น.  นายชยภณ  อินทรสุภา     นายอำเภอดอนสัก  ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอดอนสัก  ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  อำเภอดอนสัก  ทบทวนคำสั่งที่  121/2567  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)   

 
นางอุไร  /... 
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 นางอุไร  เชาวลิต  (ทีมเลขานุการ)  หลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการพชอ. และทบทวนคณะ 
กรรมการพชอ. ปีละ ๑ ครั้ง 

นายสุเทพ  มือเพ็ชร  บทบาทหลักของคณะกรรมการชุดนี้ เปรียบเสมือนแม่ทัพ ส่วนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้อง ควรแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน  ประเด็นพชอ.เห็นควรทบทวน เรื่องปัจจัย ว่าจะทำอย่างไร
ให้สำเร็จ เพ่ือสรรหาบุคคลหรือหน่วยงานมาสนับสนุน 

นายประพันธ์  ลิ่มเล็ก  ข้อสังเกต ตัวแทนภาคเอกชน ควรเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักในระดับอำเภอ เพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงาน 

ประธาน ตามที่คุณสุเทพ เสนอ เห็นสมควรที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงาน รวมทั้งภาคเอกชน และ
ให้คณะกรรมการชุดนี้ไปเป็นคณะทำงานแต่ละประเด็นด้วย คณะกรรมการพชอ.ยังคงเป็น   คนเดิม ประชุม
ครั้งต่อไปให้เลขาฯประสานงาน ในส่วนของปกครอง นายอำเภอจะไปแจ้งในที่ประชุม  หัวหน้าส่วน 

สาธารณสุขอำเภอ (เลขานุการ) ที่ผ่านมาแต่ละประเด็นพชอ.จะมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับ
อำเภออยู่แล้ว และคณะกรรมการพชอ. มีวาระ ๒ ปี เมื่อครบวาระจะมีการดำเนินการคัดสรรกรรมการใหม่ 

นายสุเทพ มือเพ็ชร มีการประเมินผลประเด็นพชอ.ตามรอบการประเมินของสาธารณสุข  ควรสรุปการ
ดำเนินงานแต่ละประเด็นพชอ.เป็นตัวเลข เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน 

สาธารณสุขอำเภอ (เลขานุการ) ปีงบประมาณ ๖8 เพ่ิงได้มีการประชุม ครั้งแรก และมีงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดประชุม แค่ ๑๐,๐๐๐ บาท อาจจะทำให้ขาดความคล่องตัว  ในการบริหารจัดการในโอกาส
ต่อไป ถ้ามีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ก็จะมีความคล่องตัวในการดำเนินงานมากขึ้น และในส่วนปี  
๒๕๖8 เหลือเวลาอีก 9 เดือน วางแผนการประชุม ว่าจะเป็นช่วงไหน 

นพ.พิรกิจ วงศ์วิชิต  ประเด็นพชอ.เปลี่ยนไปทุกปี คณะกรรมการควรเปลี่ยนตามประเด็นพชอ.        
ปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุทางถนน ที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดบ่อยบริเวณ  สี่แยกท้องอ่าวเห็นควรเชิญหมวดทางหลวงเข้า
มาร่วมด้วย  

ประธาน คณะกรรมการพชอ.ยังคงเดิม แต่ความปลอดภัยทางถนน มีคณะกรรมการศปถ.ในการ
ดำเนินการอยู่แล้ว ก็ให้เพิ่มเป็นคณะทำงานตามประเด็นพชอ. 

สาธารณสุขอำเภอ  (เลขานุการ) ประเด็นพชอ.ปีที่ผ่านมา บางประเด็น ยังไม่บรรลุเป้าหมาย          
ให้ดำเนินการใน ปี ๖8 ต่อ เรื่องที่  ๑  เรื่อง  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  (RTI) เรื่องที่ 2 โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เรื่องท่ี ๓ เรื่อง ยาเสพติด 

นพ.พิรกิจ วงศ์วิชิต  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขของอำเภอดอนสัก มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น
ตลอด ทำให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น โรงพยาบาลดอนสัก จึงมีการจัดบริการ Remision 
Clinic เพ่ือให้บริการกลุ่มป่วยเบาหวานที่พร้อมเข้าร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือปรับลดยา                
ลดภาวะแทรกซ้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวภาครัฐ  โดยมีอุปกรณ์การเจาะเบาหวาน นาฬิกานับก้าวเดิน 
กลุ่มไลน์เพ่ือแชร์ประสบการณ์ และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเรื่องการรับประทานอาหาร        
การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ รวมถึงการจัดการความเครียด อารมณ์ และจะมีการขยายบริการลง 
สู่รพ.สต.โดยมีทีมงาน รพ.ดอนสักเป็นพ่ีเลี้ยง 

ประธาน  แนวทางของประเด็นต่างๆเริ่มเห็นผล เนื่องจากการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการ
ขอความร่วมมือต้องอาศัยความอดทน และต้องหาแนวทางในการผลักดันให้ประเด็นต่างๆประสบผลสำเร็จ  

สาธารณสุขอำเภอ (เลขานุการ)  ประเด็นความปลอดภัยทางถนน สำหรับประเด็นเส้นทางการจราจร 
จากบ้านใน – ท่าเรือ จุดกลับรถ บางจุดระยะทางค่อนข้างไกล ทำให้มีการขับย้อนศรกันมาก  

 
 

อ.ชัยวัฒน์.../ 
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อ.ชัยวัฒน์  แก้วบัวทอง  จุดกลับรถบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จะมีรถจอด

บริเวณขอบถนน ทำให้ลำบากในการกลับรถ ส่วนหน้าร้านติ่มซำ มีการจอดรถ ทำให้ช่องทางจราจรแคบ 
เทศบาลได้มีการตีเส้น ขาว-แดง แต่ขณะนี้ สีจางมองไม่เห็น อยากให้เทศบาลจัดการตีเส้นใหม่   

ประธาน  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้เสนอแนวทางประเด็นต่างๆของพชอ.  
- จุดเสี่ยง มอบให้คณะกรรมการศปถ.อ.ดอนสัก ดำเนินการ 
- เกาะกลางถนน เป็นความเดือดร้อนของรถเล็กเนื่องจากจุดกลับรถระยะทางค่อนข้างไกล  

มีการทำประชาคมเพ่ิมจุดกลับรถ ส่วนที่เหลือประชาชนไม่ต้องการ จะมีการทำประชาคมอีกครั้งรายท้องถิ่น/
รายหมู่บ้าน 

- มอบหมายรพ.ดอนสัก รวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยง ป้ายติดประกาศ เข้าคณะกรรมการ  
ศปถ.อ.ดอนสัก ต่อไปจะให้มีการจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น  

- ประเด็นความปลอดภัยทางถนน จะมีการประชุมคณะกรรมการ ศปถ.แล้วจะนำเรียน 
รายละเอียดให้คณะกรรมการพชอ.รับทราบต่อไป 
  ประธาน การจัดการเรื่องป้ายประกาศต่างๆ ในการติดตั้งป้ายประกาศ จะต้องมีการขอ
อนุญาต เส้นทางถนนจากบ้านใน – น้ำตกโฉ จะต้องทำหนังสือถึงท้องถิ่นในเรื่องติดตั้งป้ายประกาศ และจะมี
จิตอาสาจัดกิจกรรมในเรื่องการทำความสะอาด 

สาธารณสุขอำเภอ (เลขานุการ)  ประเด็นยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2568 ทางสสอ.ดอนสัก ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสสจ.สุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอดอนสักภายใต้
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (CBTx) ชุมชนล้อมรักษ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะหารือ        
กับที่ประชุมเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการดำเนินการว่าที่ใด ในพ้ืนที่อำเภอดอนสัก ที่เหมาะสมจะแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเริม่เป็นพ้ืนที่นำร่องในโครงการฯ 

ประธาน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลัก ที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่างบประมาณจะถูกส่งมา
หน่วยงานใด ให้เร่งกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ในส่วนพ้ืนที่ในการดำเนินงานข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลจาก
ปลัดฝ่ายปกครอง ถ้าจะนำร่องชุมชน แนะนำให้เป็นหมู่ที่ 8 บางน้ำจืด ตำบลดอนสัก เป็นหมู่บ้านนำร่องไป
ก่อน หากมีงบประมาณในการดำเนินการ จะขยายพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้านอ่ืนอีกต่อไป 

นพ.พิรกิจ วงศ์วิชิต ในส่วนของวิทยากรในการดำเนินงาน หรือเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับผิดชอบงานสสอ. 
ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานของรพ.ดอนสักได้เลย 

ประธาน ในส่วนของการดำเนินการให้ติดต่อปลัดปกครอง ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ประชาคม
หมู่บ้านให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ 

ประธาน ควรมีการประชุมคณะกรรมการฯ ๒-๓ เดือน/ครั้ง และให้แจ้งคณะกรรมการว่าการประชุม
แต่ละครั้ง อาจจะไม่มีค่าตอบแทนในการประชุม และจะแจ้งคณะกรรมการให้ทราบล่วงหน้า 
                 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  ทบทวน  รับรอง  และติดตามครั้งที่แล้ว 
                 เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2568 
   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
             - 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
  ๔.๑ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อ.ดอนสัก  
  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  
                                                  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ   
  ประธาน  หากไม่มีเรื่องที่ประชุมต้องพิจารณาเพ่ิม  ในวันนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุก
ท่านและขอปิดประชุม 

 
                 
      ปิดประชุมเวลา  ๑5.๓๐  น. 
                                                                 ลงชือ่      อุไร  เชาวลิต       บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          (นางอุไร  เชาวลิต) 
                                                                นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
                                                                 ลงชือ่    ไตรรัตน์  ขุนหลัด     ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                        (นายไตรรัตน์  ขุนหลัด) 
                                                              สาธารณสุขอำเภอดอนสัก/เลขานุการ พชอ. 
 


